

## สวมเครื่องประดับอย่างไร...ไม่ให้เป็นที่เลิเก

นำเสนอเมื่อ : 23 ต.ค. 2552

เครื่องประดับสมัยนี้ มีสารพัด สารพัน หลายรูปแบบ ทั้งของแท้ และ ของทำเลียน แบบ จนบางครั้ง จับต้น ชนปลาย เลือกใส่ไม่ถูก ถ้าใส่มากเกินไป ก็จะทำให้เกรงว่า จะดูเป็น สรรพสินค้า เคลื่อนที่ หรืออาจ ถูกเมาท์ ลับหลัง ได้ว่า ยายนี้เป็น เลิเกหลงโรงรีเปล่า แต่ถาใส่หน่อยไป ก็ค้ำใจ อีควากแล้ว คนอื่นจะสวย เปรี้ยวเฉียว เกเกิน หนา

วันนี้เราจึงต้องมาไขปัญหาต่างๆ ของเครื่องประดับกันว่า จะเลือกใส่ แบบไหน ถึงจะสวยแบบพอดี พอดี

### นาฬิกา

เป็นเครื่องประดับที่หลายคนติดเรียกว่าต้องใส่แทบทุกวัน ส่วนใหญ่จะ เป็นแบบสายเหล็ก ทอง เงิน หนัง หรือผสมทองกับ เงินเขาควยกัน

นาฬิกาที่สวยงามและสามารถ ใส่ได้ทุุกงาน คือ นาฬิกาเรือนเล็กๆ ที่เป็นสายเหล็กหรือเงิน ลักษณะออกแนว สุภาพเรียบร้อย สวมใส่ได้ ทั้งกลางวัน กลางคืน ถ้าเป็นนาฬิกาสายหนังควรใส่ในวันที่สบายๆ คู่กับเสื้อยืดกางเกงยีน

เพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณควรคำนึงถึงอีกอย่าง หนึ่งในการเลือกใส่นาฬิกา คือ รูปแบบและสไตล์ ของเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ นาฬิกาบางเรือน นอกจาก จะใส่กับชุดกลางคืนแล้ว ยังสามารถใส่เจ็ดฉายใน ช่วงเวลา กลางวันได้ด้วย

### แหวน

แหวนสมัยนี้มีดีไซน์ค่อนข้างทันสมัย ไม่ว่าจะ เป็นแหวนทอง หรือทอง ผสมกับเงิน หรือทองแดงผสมกับเงิน หรือทองผสมกับเพชร ใครชอบ สไตล์คุณนาย ต้องใส่แหวนทอง คาของทองที่ส่องประกาย จะขับให้ผิวที่มีสวยๆ ของคุณดู ผุดผ่องเป็นคุณนาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสวมชุดสีดำ หรือสีทวนๆ อย่างพาสเทล แต่ถ้า ใครชอบอะไรเก๋ๆ ทันสมัย ควรสวมแหวนที่เคลือบด้วยเงิน หรือแดง แดม ด้วยเพชรเล็กๆ ไม่ว่าจะสวมแหวน แบบใดก็ตาม แหวน สามารถ บงบอก บุคลิกความเป็นตัวของคุณได้

### กำไลข้อมือ

เป็นเครื่องประดับอีกชิ้นหนึ่งที่ผู้หญิงชอบสวมใส่ มีสารพัดสีสัน ตั้งแต่ ทำ จากเงิน หรือทอง เงินผสมทองไปจนถึงทองคำขาวกับเพชรพลอย อยากใส่กำไลให้เด่นที่นิ้ว ต้องไม่มีแหวน เพราะบางครั้ง แหวน สามารถ บดบังรัศมีมี ของกำไลได้เครื่อง ประดับแนวนี้ ถ้าเป็นกำไล อันเล็กๆ บางครั้งไม่สวยเท่ากับกำไลหลายๆ อันรวมกัน

การเลือกซื้อให้ดูที่รูปแบบ ลักษณะและช่วงต่อข้อว่า มีความแข็งแรง ในการใส่และ ถอดมาก น้อยแค่ไหน เพราะบางครั้งการเชื่อมต่อ

ตะขออาจทำให้กำไล ชำรุดและ หลุดได้ง่าย

### สร้อยข้อมือ

สร้อยข้อมือแบบลูกโซ่เป็นเครื่องประดับที่มีมานานกว่า 100 ปี แต่รูปแบบไม่ค่อยตายตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามเทรนด์แฟชั่น บางช่วงอาจ จะเน้นดีไซน์ที่ตัวโซ่ซึ่งแตกต่างกันไป สร้อยข้อมือสีทองกับชุดกลางวัน ก็เข้ากันได้เป็นอย่างดี หรือสร้อยทองคำขาว กับชุดกระโปรง ในยาม ค่าคีน เมื่อกระทบแสงไฟก็สวยเก๋ ดีเหมือนกัน ยิ่งถ้าใส่กับชุดสีเทา หรือสีดำ จะช่วยให้เครื่องประดับเด่นขึ้นเยอะเลย

### จี้

เพียงแค่ใส่จี้อันเล็กๆ จะสามารถทำให้คุณ ดูดีขึ้นมาก ไม่ว่าจะป็น เวลาทำงาน หรืองานสังสรรค์ ยามค่าคีน จี้ชิ้นเดียว ไม่ว่าคุณจะใส่ คู่กับชุดสูท ชุดกระโปรงก็ดูเหมาะสม แต่ถาต้องการใส่จี้กับชุดยีน ควร เลือก จี้เงินกับสร้อยเส้นเล็กๆ ดูเขากว่าจี้สีทองซึ่งจะ ดูลังการ ไปนิดนึ่ง

### ต่างหู

ตุ้มหูที่เป็นแบบห่วง Hoop ยังไม่คลายความนิยม เพราะรูปแบบ ค่อนข้างทันสมัย ไม่เขย่ง่าย มีให้เลือกได้หลากหลายสไตล์ ทั้งที่ทำ จากทอง เงินและทองคำขาว ห่วงเล็กๆเหมาะกับชุดสูท หรือชุด กระโปรง ในวันทำงาน

ถ้าเป็นห่วงสีทอง ขนาดกลางใส่แล้ว ให้ความรู้สึกคลาสสิก ยิ่งสวมกับ ชุดผ้าไหมหรือเสื้อคอเต่าสีดำ ยิ่งดูสวย แต่ถาเป็นต่างหูห่วงขนาดใหญ่ ใส่ในงานราตรีจะดูโดดเด่น

โดยเฉพาะ ถาหญิงสาวรูปผมหดิ่ง ทำให้ใบหน้าสวยเด่นยิ่งขึ้น เวลาเลือก ชื้อต้องดู ที่ตัวสปริงล๊อคติดด้านหลังให้ตัวเข้ากันดีหรือไม่ เมื่อล๊อคติดหูแล้วตองไม่รู้สึกเจ็บ

### ไช้มุก

จัดว่าเครื่องประดับ ที่อมตะนิรันดร์กาล สำหรับผู้หญิงก็ว่าได้ ด้วยค่า ที่สวมใส่แล้ว คุณจะกลายเป็นหญิงสาวผู้งามสง่า ถาใครเคย เห็นภาพ ของเกรซุ เคลลี และออเดรีย แสบเบิร์น ที่ใส่ไช้มุกเพียงเส้นเดียว คงจะจำความสวยตริ่งใจของภาพนั้นได้ นั่นเพราะว่าสร้อยไช้มุก มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว

ปัจจุบันไช้มุก มีหลากหลายสี ให้เลือก เช่น สีขาว สีเทา สีน้ำตาล และสีน้ำเงินอ่อน เป็นต้น เมื่อเลือกซื้อให้ดูที่ความใสและขนาดของมุก

### กระดุมเสื่อ Studs

ออกงานออกการบางครั้งไม่จำเป็นต้องประโคนเครื่องเพชรชุดใหญ่ก็ได้ เพราะกระดุมที่ทำจากเพชรสามารถเพิ่มความสว่างสดใสให้ใบหน้า ขณะเดียวกันก็เปล่งรัศมีความงามสง่าให้กับเสื้อผ้าและผู้สวมใส่ ช่วยทำให้ คุณดูมีราศีมากขึ้นเป็นกอง

หากคุณเป็นคนที่ชอบรูปทรงของเพชร ที่เจียรระเน ทรงกลม ควรเลือก กระดุมแบบตึ่ๆ น้ำหนักประมาณครึ่งกะรัตก็พอ หรือทรงอื่น เช่น พริ้นเซสคัท สแควร์คัท หรือ ทรงหัวใจ รูปหยดน้ำสไตล์ฝรั่งเศส ก็มีให้คุณเลือก มากมาย

แต่ถ้าชอบความเรียบง่าย ลองเลือกกระดุมที่ทำด้วยมุก ขนาดประมาณ 7 มิลลิเมตร หากคุณชอบสีขาวเลือกกระดุมไว้สัก 2 คู่ คือ สีดำ สีขาว เพราะสามารถ ทำให้คุณแต่งตัวได้ถึง 3 สี คือ สีขาว สีดำและขาว-ดำ

ที่มา <http://narak.com>